



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ซึ่งมีการรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความ
เหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดประเมิน
ด้านผลงาน ระหว่างวันพุธที่ ๒๗ - วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้ประเมินด้านผลงานเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา โดยประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร
(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ)

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ โดยรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม พร้อมเตรียมบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัว
ประชาชน ไปแสดงร่วมกับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก

๓. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจาก
มากไปหาน้อย ทางเว็บไซต์ <http://www.chaiyaphum๒.go.th>

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือก มีกำหนดระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีประกาศขึ้นบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายมนัส เจียมภูเขียว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๒๖๐๐๑	นางสาววิชญาดา พานทอง	
๒.	๐๒๖๐๐๒	นางแพรวทิพย์ แสงจันทร์	